

Chuyên gia Smithsonian Experts Giúp Nạn nhân Harvey Khúc phục Tài sản Gia Đình

Release Date: Tháng 10 10, 2017

AUSTIN, Texas – Các nạn nhân của cơn bão Harvey có thể tìm hiểu cách thực hiện khắc phục và nhận quyền tài sản gia đình bị hư hại do cơn bão với sự trợ giúp của các chuyên gia và bộ phận chuyên tư vấn tại Văn phòng Smithsonian trong chuyến tham gia Trung tâm Phục hồi Sau Thiên tai (Disaster Recovery Center, DRC) của Tiểu bang Texas/FEMA diễn ra trong tuần này.

Các chuyên gia tư vấn có thể khắc phục các vấn đề là tranh chấp, tác phẩm nghệ thuật, món đồ cổ, giấy tờ quan trọng và các vật lưu niệm khác. Các chuyên gia sẽ bàn thảo cách thực hiện làm thế nào để xử lý, làm khô và làm sạch những vật này, đồng thời tư vấn về an toàn cá nhân trong quá trình khắc phục các vấn đề, những gì cần ưu tiên và các phương pháp xử lý khác.

Là thành viên thuộc Lực lượng Chuyên gia Vết Tích Khảo cổ Di sản Quốc gia (Heritage Emergency National Task Force), các chuyên gia của Văn phòng Smithsonian sẽ tham gia các hoạt động sau đây:

Thứ Tư, ngày 11 tháng 10

H-E-B Parking Lot 1000 East Concho Street Rockport, TX 78382

11 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều

Thứ Năm, ngày 12 tháng 10



FEMA

Page 1 of 2

Richard M. Borchard Regional Fairgrounds 1213 Terry Shamsie Blvd.

Robstown, TX 78380

11 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 10

Dr. Patty Dodson Public Health Center 2805 North Navarro Street

Victoria, TX 77901

11 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều

Trung tâm Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) và Viện Smithsonian đang tài trợ, Lọc lọc Công vụ Khẩn cấp Di sản Quốc gia có sự tham gia của 42 tổ chức địa phương quốc gia và các cơ quan liên bang khác. Tổ chức này đang thành lập nhóm báo vụ di sản văn hóa trước các tác động gây thiệt hại do thiên tai và các tình trạng khẩn cấp khác. Nếu bạn cần thêm thông tin về lọc lọc này, hãy email tôi qua HENTF@si.edu.

Nếu bạn cần thêm thông tin về Công bão Harvey và sự phục hồi của Texas, hãy truy cập trang web về thảm họa của [Công bão Harvey](#), [trang Facebook FEMA Harvey](#), [tài khoản Twitter @FEMARegion6](#) và [trang web của Phòng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Texas](#).



FEMA

Page 2 of 2